

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา
ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ศาลฎีกาได้มี
คำสั่งให้รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณีที่ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
นายมนตรีไชยชาติวัฒนศิริ และขอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๕ ใหม่ แทน นายมนตรีไชยชาติวัฒนศิริ เมื่อศาลฎีกา
ได้รับคำร้องแล้ว จึงทำให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้และมีให้บุคคล
ดังกล่าวเข้าในจำนวนรวมของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๒๓๙
วรรคสอง และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๔๙๗ คน
สมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๑๔๖ คน รวมมีสมาชิกรัฐสภา จำนวน ๖๔๓ คน

ต่อจากนั้น ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
เรื่องด่วน ตามลำดับ คือ

๑. ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑)

เมื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับความตกลงฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

๒. กรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) ระยะที่ ๓ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)

เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ได้แถลงเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับกรอบการเจรจาฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๕ นาฬิกา



(นางนรรัตน์ พิมเสน)

รองเลขาธิการรัฐสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน

เลขาธิการรัฐสภา

สำนักrayงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th